



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

8 ตุลาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ thestandard, สำนักข่าวไทย, newtv, thailandplus, thaigov) ทวีตช่อง 7, NBT, Thaipbs

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. พร้อมคณะผู้บริหาร แถลงข่าวความพร้อมรับสถานการณ์โรคโควิด 19 จำลองสถานการณ์การระบาดในประเทศไทย 3 รูปแบบ 1.หากไม่มีมาตรการอะไรเลย จะมีการติดเชื้อค่อนข้างรวดเร็วและมากถึง 16 ล้านคน 2.มีมาตรการบางส่วน จะมีคนติดเชื้อประมาณ 10 ล้านคน และ 3.มีมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ทั้งทางการแพทย์ บุคคล สังคม จะทำให้มีผู้ติดเชื้อในระดับต่ำ ประมาณ 4 แสนคน ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มข้น ทำให้อัตราป่วยต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ประเทศเพื่อนบ้านยังมีการติดเชื้อรุนแรงโดยเฉพาะแถบชายแดน เพราะฉะนั้น การเปิดประเทศจากนี้ สร.จะพัฒนารูปแบบการดูแลประชาชนในพื้นที่เขตชายแดน โดยจำลองการระบาดไว้ 3 รูปแบบ คือ 1.มีผู้ติดเชื้อ 1 - 2 ราย และเข้าไปควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย 2.หลังจากมีเคสที่ 1 อาจจะมีการระบาดในกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 10-20 ราย แต่สามารถควบคุมได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 - 4 สัปดาห์ และ 3.เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง 100-200 คน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การควบคุมโรคนั้นเน้นเรื่องการป้องกัน ควบคุมให้ได้เร็ว การดูแลรักษา และให้ข้อมูลกับประชาชน ส่วนกิจการต่างประเทศ เช่น การท่องเที่ยว ต้องค่อยๆ ผ่อนคลาย โดยมีแผนจัดสถานกักกันเพื่อไม่ให้เชื้อเข้าสู่ประเทศ วางระบบเฝ้าระวังและตรวจจับในหลายระดับ ควบคุมโรคให้สงบภายใน 4 สัปดาห์ ขยายหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค 3 เท่าจากที่มีอยู่ 1,000 ทีม เตรียมความพร้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับ เร่งรัดมาตรการที่ด่านควบคุมโรคพื้นที่ชายแดน และสร้างความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันโรค

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้มีเตียงกว่า 20,000 เตียง กทม.สามารถรองรับได้ 230-400 คน/วัน ทั่วประเทศรองรับได้ 1,000-1,740 คน/วัน

-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงความคืบหน้าจากการศึกษาฟ้าทะลายโจร พบว่า ไม่มีฤทธิ์การป้องกันติดเชื้อโควิด 19 แต่สามารถยับยั้งไม่ให้เชื้อเพิ่มจำนวนในเซลล์ได้ จากการทดลองกับผู้ติดเชื้อใน รพ.สมุทรปราการ รพ.ชลบุรี และรพ.บางละมุง พบว่าได้ผลดี 3 วันหลังติดเชื้อ อาการต่าง ๆ ลดลงชัดเจน การทำงานของตับและไตอยู่ในเกณฑ์ปกติ จากนั้นจะร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ศึกษาเรื่องเภสัชจลนศาสตร์ ส่วนสมุนไพรกระชาย มีการทดลองในหลอดทดลองพบว่ามียุทธียับยั้งไวรัสโควิด 19 ที่น่าสนใจ โดยจะร่วมมือกับรพ.รามธิบดีศึกษาต่อไป

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้มีห้องแล็บตรวจหาเชื้อได้ 230 แห่งใน 73 จังหวัด สำรองน้ำยาตรวจไว้ 5 แสนชุด และได้ประกาศราคากลางการตรวจหาเชื้อ 1,600 บาท/ตัวอย่าง ซึ่งจะทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจเชื้อมากขึ้น

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า มีหน้ากาก N95 จำนวน 2.2 ล้านชิ้น ดูแลผู้ป่วยได้ 15,500 ราย ชุด PPE 1.9 ล้านชิ้น รองรับผู้ป่วย 13,000 ราย และผลิตได้ในประเทศได้ หน้ากากอนามัย 50 ล้านชิ้น ใช้ได้นาน 120 วัน ยาฟาวิพิราเวียร์คงเหลือ 6.2 แสนเม็ด ไข้กับผู้ป่วยได้ 8,900 ราย

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า อภ.กำลังพัฒนายาสูตรตำรับฟาวิพิราเวียร์เอง โดยจะทดลองชีวสมมูลของยาในปี 2564 คาดว่าจะขึ้นทะเบียนได้ในเดือน ต.ค. 2564

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ได้ดำเนินการ 3 เรื่อง 1.สนับสนุนการศึกษาวิจัยวัคซีนภายในประเทศ 2.การเจรจาขอความร่วมมือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ และ 3.การจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า ทั้ง COVAX Facility และการตกลงแบบ Bilateral เพื่อให้มั่นใจว่าไทยจะมีวัคซีนใช้ในเวลาที่ใกล้เคียงกับประเทศที่ผลิตวัคซีนสำเร็จ

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า มาตรการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม STV มีการจัดสถานกักกันทางเลือกระดับประเทศ 84 แห่ง และระดับท้องถิ่น 12 แห่ง ในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยว พร้อมรองรับกลุ่มแรกที่จะเข้ามา

-นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การประเมินตนเองของสถานประกอบการผ่าน Thai Stop COVID พบว่า มาตรการที่ต้องเพิ่มความเข้มข้น คือ การสแกนไทยชนะก่อนเข้าพื้นที่ กิจการประเภทที่พียงขาดความเข้มข้นเรื่องการคัดกรองพนักงาน การจำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการ และล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้ง

-นพ.ชินโรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ภัยแรงงานอาจมีความเครียดจากผลกระทบของโควิด 19 ขอให้ยึดหลัก อึด ยึด สู้อ และดูแลครอบครัวด้วยพลังบวก พลังยึดหยุ่น ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย บทบาทการทำงาน หากขาดแคลน ต้องรู้จักหาแหล่งสนับสนุนหรือขอความช่วยเหลือ ส่วนคนที่มีพอ ควรแบ่งปันเกื้อกูล และพลังความร่วมมือ ต้องเป็นทีมเดียวกันสู้ปัญหา

#### มาตรการของ สบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวอิศรา, thainews, one31, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, springnews, workpointtoday, tnnthailand,

## ประเด็นข่าว

thansettakij, nationweekend, businesstoday, bluechipthai, sanook, kapook, thebankokinsight, thaiPBS, acnews)

-เพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 แลกส่งสถานการณ์ วันที่ 7 ต.ค. พบผู้ป่วยรายใหม่ 15 ราย เดินทางมาจากชุกถานใต้ 6 ราย เขตปกครองพิเศษ 1 ราย เมียนมา 1 ราย อินเดีย 2 ราย บังกลาเทศ 2 ราย และสหรัฐอเมริกา 3 ราย เข้าพักใน State Quarantine ผู้ติดเชื้อสะสม 3,615 ราย หายป่วยเพิ่ม 1 ราย รวมหายป่วย 3,391 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 165 ราย เสียชีวิตคงที่ 59 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแบริฟิก

-พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีทหารไทยเดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ผลัดที่ 1 ตรวจพบเชื้อโควิด 19 จำนวน 6 นาย เข้ารักษาอาการที่รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ ที่เหลืออีก 149 นาย กักตัวใน State Quarantine ครบกำหนดและไม่พบการติดเชื้อ จะเดินทางกลับบ้านวันนี้ ส่วนกำลังพลชุดที่ 2 จะเดินทางกลับเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 76 นาย ผลการตรวจที่ต้นทางยังไม่พบการติดเชื้อ หลังจากนั้นต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้เช่นกัน

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.ญี่ปุ่นพบผู้โดยสารจากไทยติดเชื้อโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, workpointtoday, nationtv)

-เพชบุ๊คครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่น เปิดเผยว่า สธ.ญี่ปุ่น ตรวจพบผู้โดยสารจากไทย 2 ราย ติดเชื้อโควิด 19 เป็นชายอายุประมาณ 60 ปี อยู่ จ.คานากาว่า ตรวจพบที่สนามบินฮานาเนดะ ไม่แสดงอาการ และหญิงอายุประมาณ 30 ปี ตรวจพบที่สนามบินนาริตะ ไม่แสดงอาการ โดยมีผู้เข้ามาแสดงความวิตกกังวลจำนวนมาก บางส่วนมองว่าอาจมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ยังไม่แสดงอาการในประเทศไทย อาจเป็นไปได้ที่กระบวนการตรวจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหา ขณะที่บางส่วนมองว่า มักจะมีชาวพบผู้ป่วยโควิด 19 ที่เดินทางไปจากไทย ทั้งที่ในไทยไม่พบผู้ป่วย และตั้งข้อสงสัยไทยมีเชื้อแต่ปิดข่าว

#### 2.การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, thebankokinsight, mcot, tnnthailand, innnews)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังหามาตรการรองรับตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งอาจเป็นเฉพาะพื้นที่หรือเฉพาะหาด หรือตามแนวทางพื้นที่ที่กักกัน เบื้องต้น ก.การท่องเที่ยวฯ รายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาเที่ยวประเทศไทยยังไม่มาก จึงจะทดลองเฉพาะคนที่มีความพร้อมก่อน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์) สวท.,ไอเอ็นเอ็น

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากเมืองกวางโจว ประเทศจีน กลุ่มแรก 150 คน เป็นการเช่าเหมาลำที่สนามบินภูเก็ต วันที่ 8 ต.ค.นี้ ยืนยันว่ามาตรการของ สธ. ให้มีการกักตัว 14 วัน และมีความพยายามหาวิธีใช้ชุดตรวจที่สามารถร่นระยะเวลาการกักตัวได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, siangtai)

-นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจประเมินความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต โดย สธ. ได้เตรียมบุคลากร เครื่องมือทางการแพทย์ ความพร้อมของสถานที่กักกัน นอกจากนี้ ได้นำรถพระราชทานมาประจำที่อาคาร X-Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต สามารถทำสวอบได้ครั้งละ 3 คน ส่วนสคร. 11 มีแล็บ ตรวจได้ครั้งละ 2 คน ใน 1 นาที สามารถสวอบได้ครั้งละ 6 คน มีการเตรียมคนคัดกรองเข้าระบบตรวจเชื้อและ ALSQ ที่จังหวัดเตรียมไว้กว่า 9 โรงแรม รวม 1,000 ห้อง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ thebankokinsight

-พล.อ.ฉัตรพล นาควาณิชย์ เลขาธิการ สมช. กล่าวถึงการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทยล็อตแรก จะเลื่อนไปเป็นหลังวันที่ 25 ต.ค. โดยยังคงมาตรการเดิมที่ได้มีการหารือใน ศบค. ไปแล้ว เนื่องจาก จ.ภูเก็ต วันที่ 17-25 ต.ค. เป็นช่วงเทศกาลกินเจ มีคนไทยเดินทางไปเที่ยวจำนวนมาก จึงอยากให้ชะลอการเปิดรับนักท่องเที่ยวไปก่อน

#### 3.การลดระยะเวลาการกักตัว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแบริฟิก, สำนักข่าวไทย, thaipbs) ทีวีช่อง 7, NBT, thaipbs

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวถึงการลดระยะเวลากักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ว่า อยู่ระหว่างให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา เบื้องต้นพิจารณาตามความเสี่ยงของประเทศที่เข้ามา หากมีความเสี่ยงสูงยังให้กักตัว 14 วันเช่นเดิม ส่วนประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ พิจารณาลดวันกักตัวเบื้องต้นเหลือ 10 วัน แล้วดูผลประมาณ 1 เดือน เพื่อออกมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ กรมฯ จะจัดทำรายละเอียดการพิจารณาลดวันกักตัวผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากประชาชนแต่ละประเทศมีความเสี่ยงไม่เท่ากัน รวมถึงปรับแนวทางในการตรวจหาเชื้อในสถานที่กักกัน โดยอาจมีความถี่ของการตรวจเชื้อมากขึ้น เพราะการตรวจในวันที่เร็วขึ้นอาจจะเจอเร็วขึ้น

#### 4.เชื้อโควิด 19 แพร่กระจายทางอากาศ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีศูนย์ควบคุมป้องกันโรคสหรัฐฯ ประกาศว่าโรคโควิด 19 มีการติดเชื้อทางอากาศ ว่า

## ประเด็นข่าว

ไม่ว่าโควิด 19 จะแพร่ระบาดในรูปแบบใด การปฏิบัติตัวยังเหมือนเดิม คือ ต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อได้ ร่วมกับการเว้นระยะห่างและการล้างมือบ่อย ๆ

### 5.ข่าวผู้เสียชีวิตจากโควิดในเมียนมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, nationtv

-จากที่มีการเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิตตามท้องถนน สวนสาธารณะ ในประเทศเมียนมา ที่คาดว่าเกิดจากการติดเชื้อโควิด 19 ทำให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนเกิดความหวาดกลัว นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุม ศปก. อ.แม่สาย เพื่อเตรียมการรับมือ โดยที่ด่านพรมแดน คงเหลือเพียงด่านตรงสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 ที่ติดต่อกับ จ.ท่าขี้เหล็ก เพียงจุดเดียวที่ผ่านได้

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, xinhua, thestandard, MCOT, thebangkokinsight)

-องค์การอนามัยโลก นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.ใหญ่ เปิดเผยว่า วัคซีนต้านโควิด19 อาจพร้อมใช้งานได้ในสิ้นปีนี้ พร้อมขอคำแนะนำทางการเมืองจากผู้นำทั่วโลกให้รับประกันความเท่าเทียมในการแจกจ่ายวัคซีน ปัจจุบันมีวัคซีน 9 ตัว ที่อยู่ระหว่างการทดลองภายใต้โครงการโคแวกซ์ ตั้งเป้ากระจายวัคซีนให้ได้ 2,000 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564

-เมียนมา ผู้ติดเชื้อ 20,033 ราย เป็นลำดับ 3 ในอาเซียน เสียชีวิต 471 ราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 1,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มนับสิบราย ทำให้บางพื้นที่ต้องเร่งเพิ่มการตรวจสอบหาผู้ติดเชื้อ โดย นางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมา แถลงว่า ที่ตรวจพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นเพราะนำชุดตรวจสอบแอนติเจนมาใช้

-สหรัฐฯ ปธน.ทรัมป์ เรียกเรื่องชาวอเมริกันอย่ากลัวไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

-ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย เห็นพ้องกันที่จะส่งเสริมการเจรจาเพื่อผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางข้ามพรมแดนที่ประกาศใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

-ฝรั่งเศส ผู้ป่วยสะสม 624,274 ราย เพิ่มขึ้น 5,084 ราย รักษาหาย 98,680 ราย ผู้เสียชีวิต 32,299 ราย เพิ่มขึ้น 69 ราย

-ฟิลิปปินส์ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,093 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 326,883 ราย สูงสุดในอาเซียน

-อินโดนีเซีย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,056 ราย ยอดสะสม 311,176 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 121 ราย

-สิงคโปร์ จะจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบโรคโควิด 19 ภายในท่าอากาศยานชางงี ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเปิดพรมแดนต้อนรับนักเดินทางชาวต่างชาติและฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบิน

-ออสเตรเลีย รัฐวิกตอเรียมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อรวม 36,087,836 ราย เสียชีวิต 1,055,378 ราย รักษาหาย 27,174,633 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐฯ 7,722,746 ราย 2.อินเดีย 6,754,179 ราย 3.บราซิล 4,970,953 ราย 4.รัสเซีย 1,237,504 ราย 5.โคลอมเบีย 869,808 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 140

### พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ รพ.แม่สอด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน Puritan Bennett รุ่น 840 จากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 เครื่อง พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ให้แก่ รพ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผวจ.ตาก เป็นประธานในพิธีรับมอบ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19

### ยกระดับบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, ผจก.ออนไลน์, thaiquote, เดลินิวส์, เนชั่นทีวี)

-นพ.สุรศักดิ์ ลิลาอุตมลิขิ ผอ.รพ.รามธิบดี และประธานคณะกรรมการ รพ. ในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีบอร์ด สปสช. เห็นชอบยกระดับบัตรทองรับการรักษาได้ทุกที่ ว่า การให้ประชาชนไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกที่ นำร่องในทม.และปริมณฑลนั้น เข้าใจว่าเป็นการเพิ่มความสะดวก เพิ่มทางเลือกแก่ผู้รับบริการ แต่ขอให้ทำความเข้าใจกับประชาชนว่าหมายถึงหน่วยบริการปฐมภูมิ ไม่ใช่รพ.ทุกแห่ง เพราะอาจไปรพ.ตติยภูมิจนทำให้เกิดความหนาแน่น สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แนะนำให้ไปรับบริการกับหน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้าน เพื่อความสะดวกในการเดินทางและการดูแลต่อเนื่อง เพราะมีข้อมูลการรักษาพยาบาลอยู่แล้ว

### โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.ศุภชัย บุญอำพันธ์ นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน เผยว่า แม่ฮ่องสอนมีผู้ป่วยไข้เลือดออกอยู่อันดับ 1 ของประเทศ อ.แม่สะเรียง มีผู้ป่วยมากที่สุด 863 ราย สาเหตุจากฝนตกและมีน้ำขังเป็นที่เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จึงสั่งให้ทบทวนมาตรการ 3-3-1

### แอมโมเนียรั่วไหล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์, thaipbs, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ผจก.ออนไลน์, JS100, tnnthailand, sanook, 77 ข่าวเด็ด เนชั่นทีวี, มติชนออนไลน์, แนวหน้า, คมชัดลึก, สยามรัฐ, One31, คมชัดลึก, Innnews, sanook

## ประเด็นข่าว

-ผวจ.เพชรบูรณ์ นำกำลังจนท.ฝ่ายปกครอง ดับเพลิง และตำรวจ ระวังเหตุแอมโมเนียรั่วไหลจากโรงงานยั้งยั้งน้ำแข็ง หมู่ 9 บ้านห้วยนา ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ และสั่งการอพยพประชาชนในรัศมี 500 เมตรออกจากพื้นที่ ปิดกั้นพื้นที่ 100 เมตรจากที่เกิดเหตุ โดยจนท.กู้ภัย ระบุว่าข้างในโรงงานน้ำแข็งปริมาณแก๊สยังมีความเข้มข้นและรั่วตลอดเวลา เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย

### โรคมะเร็งลำไส้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวถึง มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงว่า ส่วนหนึ่งสามารถป้องกันได้จากการปรับพฤติกรรม การดำรงชีวิตและหมั่นสังเกตการขับถ่ายของตนเอง หากพบความผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ นอกจากนี้ สามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกด้วยการตรวจหาเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระ

### เตือนพายุดีเปรสชัน ระดับ 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐออนไลน์, New18, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก)

-กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนพายุดีเปรสชัน (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศกัมพูชา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ช่วงวันที่ 7-9 ต.ค. 2563 ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และระวังอันตรายจากลมแรง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง

### “ก้าวทำใจ season 2”

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaigov, thailandplus, ผจก.ออนไลน์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. มอบโล่เชิดชูเกียรติเขตสุขภาพที่ขับเคลื่อนกิจกรรม ก้าวทำใจ season 2 จำนวน 13 แห่ง และเขตสุขภาพที่มีประชาชนเป็นสมาชิกโครงการสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ อันดับ 1 เขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 108,041 คน อันดับ 2 เขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 91,139 คน และอันดับ 3 เขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 90,648 คน โดยโครงการก้าวทำใจ season 2 ดำเนินภายใต้โควิด 19 มีสมาชิกเข้าร่วม 812,160 คน ยอดพลังงานสะสม 987,279,793 กิโลแคลอรี

### เตือนอันตรายแมงดาผีพิษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ChiangmaiNews, thailandplus, new18)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนระมัดระวังการกินแมงดาทะเล ซึ่งมี 2 ชนิด คือ แมงดาจาน ไม่มีพิษ ลำตัวขนาดใหญ่ พื้นผิวด้านบนเรียบ สีน้ำตาลอมเขียว หางเหลี่ยม มีสันและหนามเรียงเป็นแถวคล้ายฟันเลื่อย ส่วนแมงดาถ้วย หรือแมงดาไฟ หรือเหรา มีพิษ จะมีลำตัวโค้งกลม หางกลม ผิวด้านบนมีขนสั้นสีน้ำตาลแดงต่อจากส่วนท้อง ไม่มีสันและไม่มีหนาม หากได้รับพิษ จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้ออ่อนแรง ให้ทำให้ผู้ป่วยหายใจคล่องที่สุด และรีบนำส่งรพ. หากผู้ป่วยหยุดหายใจ ให้ผายปอดจนกว่าจะถึงรพ. ระหว่างการนำส่งห้ามให้น้ำหรือยาเพราะอาจทำให้สำลักได้

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr\_moph 📷 healthmoph 📺 moph channel

